

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๐๒๐๗/ ๑๕๖๕



กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

มิกุลายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๗๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทวิดิทัศน์ ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖

๒. แผ่นซีดีรอมบันทึกวิดิทัศน์สำหรัการนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น

กระทรวงกลาโหม ขอเสนอเรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN Defence Ministers' Meeting: 16th ADMM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 16th ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๙ จำนวน ๙ ฉบับ และมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน เป็นผู้ให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ รายละเอียดตามอ้างถึง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณามอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะและผู้รับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน ๘ ฉบับ ในห้วงการประชุม 16th ADMM ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ผลการประชุม 16th ADMM และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมึนัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามนัยมาตรา ๔(๗) ของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การประชุม 16th ADMM และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกความร่วมมือภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งผลการประชุมฯ มีความคืบหน้าของความร่วมมือในกรอบการประชุม ADMM ที่เป็นประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสาและสาขาความร่วมมือของประชาคมอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศคู่เจรจา ตลอดจนความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ที่ส่วนราชการสมควรรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. สารสำคัญ

ผลการประชุม 16th ADMM สรุปได้ดังนี้

๔.๑ การประชุม 16th ADMM

๔.๑.๑ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเอกสารผลลัพธ์ปี ๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ฉบับ

๔.๑.๑.๑ รับรองเอกสาร จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่ ๑) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมโรคระบาดข้ามพรมแดน ๒) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการส่งเสริมกลไกสนับสนุนสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของอาเซียน ๓) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน ๔) ขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงไซเบอร์อาเซียน ๕) วิสัยทัศน์พหุมุมมองว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการฟื้นฟูจาก COVID-19 และ ๖) ปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมิตรภาพด้านความมั่นคง

๔.๑.๑.๒ รับทราบเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) เอกสารเพื่อการหารือเรื่องการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และ ๒) เอกสารเพื่อการหารือ เรื่องการสะท้อนประวัติศาสตร์ทางทหารเพื่อการส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืน

๔.๑.๒ ที่ประชุมฯ อนุมัติความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) การจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน + ๑ อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers'+1 Informal Meeting) กับประเทศคู่เจรจา จำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสหรัฐอเมริกา และ ๒) การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - อินเดีย โดยให้ที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหารือเรื่องดังกล่าวต่อไป

๔.๒ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting)

ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาคและระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น สำหรับการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดลง รวมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีและยาวนานระหว่างกัน ตลอดจนการส่งเสริมขีดความสามารถให้กับอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์เวียงจันทน์ ๒.๐ (Vientiane Vision 2.0) ซึ่งญี่ปุ่นได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางของอาเซียน

๔.๓ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-China Defence Ministers' Informal Meeting)

ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ชื่นชมความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน และการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อันสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการผลักดันการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อร่วมกันตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกมิติ บนหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการดำรงบทบาทนำของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค

๔.๔ รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรกัมพูชา โดยฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชาได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียน รวมทั้งมีความพร้อมรับมือกับพลวัตด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้นำผลการประชุมไปดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงกลาโหม ขอความกรุณาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิดิทัศน์ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๒๐๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๒๐๑๕